

Số: 43 /KH-THPTPBC

Nam Dong, ngày 04 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
trường THPT Phan Bội Châu

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-SGDĐT, ngày 31/03/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022;

Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển nhà trường. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong THTK, CLP; phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi biểu hiện lãng phí trong hoạt động của nhà trường.

Làm căn cứ cho các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV-NV và học sinh toàn trường thực hiện chương trình hành động về THTK, CLP, đưa công tác THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các bộ phận trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong trường và các bộ phận của nhà trường, tạo đà cho việc THTK, CLP trở thành công tác thường xuyên, liên tục của trường THPT Phan Bội Châu.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật THTK, CLP; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật THTK, CLP đến từng CBGV-NV trong toàn trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THTK, CLP

1. Trọng quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Trong năm 2022, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 và Quyết

định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Quản lý và sử dụng tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng định mức chi tiêu và chế độ tài chính hiện hành.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu và nội dung chi từ nguồn thu, không được để ngoài sổ sách kế toán, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi như: tổ chức lễ hội, hội nghị, tập huấn, tiếp khách...; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

- Năm 2022, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (*trừ các khoản tiền lương, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ*)

- Các đoàn thể và cá nhân trong trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được nhà trường giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả theo quy định.

- Kế toán tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận có liên quan trong trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

- GVCN các khối lớp, kế toán và cá nhân trong trường thực hiện nghiêm túc việc thu chi đảm bảo đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc tự ý vận động CMHS đóng góp một cách tùy tiện ở các lớp.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Không được sử dụng kinh phí NSNN để chi quà biếu, quà tặng không đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm đầu tư cho công tác dạy và học trong nhà trường.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Trong năm 2022, Nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật, việc rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản.

Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng

cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Quản lý và sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho giáo dục và các chương trình mục tiêu theo đúng mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức.

4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công

Trong năm 2022, Nhà trường thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được giao phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc đúng mục đích, nghiêm cấm sử dụng vào việc riêng; xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản không được sử dụng hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy định. Đồng thời phân công người quản lý, sử dụng và mở sổ theo dõi các loại phương tiện, thiết bị làm việc.

Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phải thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm trong việc bảo quản phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao; đề xuất thanh lý kịp thời các phương tiện đi lại không còn đảm bảo an toàn.

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nhằm tăng cường bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên rừng, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển các loại cây rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái trước tác động của biến đổi khí hậu;

Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải; Tăng cường sử dụng mặt trời trong đơn vị.

6. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra về hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai phạm và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng quỹ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế trong năm 2022 phải đảm bảo thực hiện đúng biên chế được giao tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý cán bộ, giáo viên và nhân viên trục lợi, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

8. Trong quản lý kinh phí sự nghiệp giáo dục

Tổng hợp tình hình tiết kiệm, chống lãng phí từ việc thực hiện kinh phí sự nghiệp giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và tình giảm biên chế trong lĩnh vực giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU THPTK

1. Thống nhất công tác chỉ đạo THPTK, CLP

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THPTK, CLP tại đơn vị.

Căn cứ nội dung Chương trình THPTK, CLP của Ngành, Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THPTK, CLP năm 2022, xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ thường xuyên, phân công rõ ràng trách nhiệm, đưa kết quả THPTK, CLP thành tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, giáo viên và nhân viên.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THPTK, CLP

Tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, phổ biến pháp luật về THPTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THPTK, CLP đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về THPTK, CLP.

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để thực hiện việc tuyên truyền, vận động về THPTK, CLP đạt hiệu quả tốt nhất.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THPTK, CLP, bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc THPTK, CLP.

3. Tăng cường công tác tổ chức THPTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau

Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách gắn với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan

Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với tăng cường

trách nhiệm của các địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính công.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước cũng như cơ chế giám sát của người dân, cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư công.

Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước, trong đó: Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế.

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP.

Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định.

Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Xây dựng Kế hoạch và tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra một số nội dung, lĩnh vực như quản lý, điều hành ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, sử dụng tài sản công, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị.

Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THPTK, CLP với công tác đấu tranh phòng chống, chống tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THPTK, CLP

Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị gắn với THPTK, CLP trong các lĩnh vực. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

Triển khai có hiệu quả pháp luật về THPTK, CLP gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt chú trọng đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả THPTK, CLP. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về THPTK, CLP, giới thiệu những gương điển hình, phản ánh tình trạng lãng phí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về THPTK, CLP.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Báo cáo kết quả THPTK, CLP được thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại phụ lục 01 và 02 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính (có chữ ký của thủ trưởng, đóng dấu cơ quan), gửi về Sở GDĐT, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử thanhtra.sodaknong@moet.edu.vn.

Nội dung báo cáo:

Báo cáo kết quả THPTK, CLP năm 2022 đầy đủ, đúng nội dung theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính và các Phụ lục số 01, 02, 04 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC. Các nội dung phân tích, đánh giá trong báo cáo phải có số liệu cụ thể, so sánh kết quả năm 2021 với năm 2022; chỉ rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm tốt cũng như tổ chức, cá nhân có sai phạm, gây thất thoát, lãng phí.

Báo cáo kết quả THPTK, CLP trong năm gồm:

- Báo cáo thẩm tra quyết toán;
- Báo cáo công khai tài chính;
- báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
- Báo cáo cả năm phục vụ báo cáo Bộ Tài chính theo quy định Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 và Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 quy định tiêu chí đánh giá kết quả THPTK, CLP trong chi thường xuyên.

Số liệu và thời hạn báo cáo của đơn vị

- Đối với báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số liệu báo cáo là kết quả THPT, CLP 06 tháng đầu năm (số liệu tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2022 và ước thực hiện đến hết năm 2022);

+ Thời hạn báo cáo gửi về Sở GDĐT chậm nhất đến hết **ngày 17/5/2022**.

- Đối với báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Số liệu báo cáo là kết quả THPT, CLK cả năm 2022 (số liệu tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 và ước thực hiện cả năm 2022).

+ Thời hạn báo cáo gửi về Sở GDĐT chậm nhất đến hết **ngày 05/10/2022**.

- Đối với báo cáo năm phục vụ báo cáo Bộ Tài chính

+ Số liệu báo cáo là kết quả THPT, CLP năm 2022.

+ Thời hạn các đơn vị báo cáo gửi về Sở GDĐT chậm nhất đến hết **ngày 05/01/2023**.

- Đối với báo cáo đột xuất: Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

- Báo cáo kết quả tự chấm điểm THPT, CLP trong chi thường xuyên

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch hành động THPT, CLP năm 2022; chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm, gây lãng phí xảy ra trong nhà trường.

2. CBGV-NV trong toàn trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc THPT, CLP; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Sở GD&ĐT và pháp luật về những hành vi vi phạm luật THPT, CLP.

3. Giao cho Kế toán phối hợp với các Ban, đoàn thể trong trường theo dõi đơn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện THPT, CLP cho Hiệu trưởng, cho Sở GD&ĐT theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của trường THPT Phan bội Châu. Đề nghị toàn thể CBGV-NV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở (để b/c);
- Phòng TCCBTC Sở (để b/c);
- Các PHT (để c/d và t/h);
- GV-NV (để t/h);
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Vương Xuân Trung